

# คู่มือออนไลน์

(6 มีนาคม 2558)

โดย ชรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่อยากมีลูก แต่มีลูกอ่อนแอ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า สีฟ้า เกิดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2516 เวลา 04.07 น. กทม เพศหญิง ขณะนี้อาศัยอยู่ในยุโรป

ดวงชะตานี้มีโชคที่ดีตามตำราโหราศาสตร์ภารตะหลายโชคด้วยกัน เสียดยว่า เป็นโชคที่ไม่ค่อยเข้มแข็งนัก จึงให้คุณได้ไม่เต็มที่

คุณสีฟ้า เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก จนออกไปในทางคือเอาการไป นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดตรง ตรงจะอาจจะทำให้ผู้รับฟังไม่ค่อยสบายใจได้ เป็นเรื่องที่คุณควรปรับปรุงเพื่อแก้ไขเป็นครั้งแรก

เมื่อรู้ว่ามีจุดอ่อนในเรื่องการพูด ก็พยายาม พูดให้น้อย ฟังให้มาก พิจารณาหลายๆรอบก่อนจะพูดตามหลักศาสนาพุทธ น่าจะช่วยให้ดีขึ้น

คำถามแรก เรื่องการงาน หรือ ธุรกิจ คุณเขียนเล่ารายละเอียดมาพอสมควร สรุปสั้นๆว่า คุณต้องการจะรู้ว่า จะทำงานในต่างประเทศดีหรือไม่ สมัยก่อนได้หลายที่ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ หรือจะกลับมาทำงานในประเทศไทย หรือจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองดี

ผมจะแยกตอบเป็นประเด็นๆไปนะครับ

ดวงชะตาของคุณบอกว่า การใช้ชีวิตในต่างประเทศ แม้ว่าจะดี แต่ก็ต้องต่อสู้มาก ไม่สบายนัก การใช้ชีวิตในประเทศไทยน่าจะดีกว่า แต่การเลือกที่จะอาศัยอยู่ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเองครับ

ถ้าเป็นผม ผมจะเลือกที่จะกลับมาอยู่ในประเทศไทยครับ

เรื่องการทำธุรกิจของตนเอง เปรียบเทียบกับการทำงานเป็นลูกจ้างเงินเดือนนั้น ดูว่า การทำงานเป็นลูกจ้างน่าจะไปได้ดีกว่าครับ แต่ก็ต้องลดความดีใจลง หักพูดเอาใจคนอื่นบ้าง แม้จะขัดกับความรู้สึกของตัวเองก็ตาม

ส่วนเรื่องงานของคุณที่ดวงชะตาเกือหนุน ก็น่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร สัญญา การติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ครับ

ก็ลองตัดสินใจเลือกคุณะครับ

คำถามที่สอง ชีวิตคู่จะเป็นอย่างไรช่วยเจาะลึกให้ด้วยค่ะ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยในอนาคตอันใกล้และยาว ความมั่นคงแน่นอน คู่แท้ ความรัก สุดท้ายจะมีโอกาสมิทายาทมั้ย

ผมไม่ทราบว่าคุณเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือไม่ หากนี่เป็นการแต่งงานครั้งแรกของคุณ ก็ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตคู่ให้มากๆ เพราะดวงชะตาของคุณมีความแประบางในเรื่องชีวิตคู่พอสมควร

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะอุปนิสัยส่วนตัว เช่น การเป็นคนมั่นใจในตัวเองมาก จนออกไปในทางคือร้อนไม่ฟังใคร และการพูดการจาที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยถนอมน้ำใจผู้ฟัง เป็นต้น

ดังนั้น จึงควรจะถนอมคำพูด และ ระมัดระวังในการปฏิบัติต่อกันให้มากเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นชีวิตคู่ก็เสี่ยงที่จะเกิดความแตกแยก ช่วงที่น่าเป็นห่วงก็คือ นับตั้งแต่เดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปีพ.ศ. 2562 ครับ

ถามถึงเรื่องลูก ก็ขอเรียนว่าคุณมีโอกาสที่จะมีครับ แต่คุณจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะเรื่องมดลูก มิเช่นนั้น การจะมีลูกก็จะค่อนข้างลำบาก หรือไม่ก็อาจจะแท้ง หรือ เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ได้

คำถามสุดท้าย ชีวิตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในปีนี้และอย่างไร ข้อนี้ขอถามรวมทุกด้านค่ะ เพราะรอคอยอยู่ จะมีโอกาสกลับเข้าไปในโหมตการศึกษาหรือไม่ อยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศ มีข้อดี-เสียต่างกันอย่างไรระกับดวงของดิฉัน ที่ไหนเกื้อหนุนและมีโอกาสกว่ากัน สุขภาพมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะ และครอบครัวตัวเองด้วยค่ะ (ไม่ทราบคำถามมากไปมั้ย)

ถ้าหากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคุณถูกต้อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2555 น่าจะเป็นช่วงที่คุณมีปัญหาในชีวิตอย่างมาก ทั้งเรื่องงาน เรื่องพี่น้อง สุขภาพของตัวเอง

และตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา คุณค่อนข้างจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษ บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่คาดคิด ทั้งๆที่แต่เดิม คุณก็ค่อนข้างจะใช้เงินเก่งอยู่แล้ว จนอาจทำชีวิตคู่มีปัญหาได้จากเรื่องการใช้จ่ายมาก

ส่วนเรื่องที่จะเลือกอยู่ในประเทศไทย หรือ ในยุโรป เรื่องนี้คุณต้องตัดสินใจเองตามที่ผมได้พูดไปข้างต้น สุขภาพ ก็คือต้องหมั่นตรวจภายในเรื่องมดลูกครับ ส่วนเรื่องการเรียนนั้น เคียวนี่คุณสามารถทำงานไป เรียนไปได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานแล้วไปเรียน

ดังนั้น จะเข้าสู่โหมตการเรียนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณครับ

หวังว่าคำพยากรณ์ของผมคงจะพอช่วยให้คุณสี่ฟ้า ตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตได้นะครับ หากมีคำถามอะไรอื่นเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้ครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณสี่ฟ้า ช่วยต่อบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า กัสโซ่ ครับ

